



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดประกวดบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หวังเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้กับเยาวชน

นางสาววาสนา ศุกระศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัดโครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 11 โรงเรียน ในพื้นที่ 10 เขต ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดจะดูจากผลการจดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่ การจดบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามข้อบังคับ โดยนักเรียนเป็นผู้จดบันทึกเอง ส่วนการพิจารณาผลการลงบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ของนักเรียนต้องเป็นปัจจุบัน สามารถปิดบัญชีของงบการเงิน แสดงผลการดำเนินกิจการสหกรณ์ และมีการจัดทำงบกำไรขาดทุนประจำปีด้วย

จากการร่วมกันพิจารณาการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน ผลการตัดสินปรากฏว่า โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดสิตาราม จะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 3,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดอินทราวาส ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 3,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 2,500 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท อีก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลและโรงเรียนวัดบูรณาวาส โดยจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับโรงเรียนที่ชนะเลิศประกวดในวันที่ 26 กรกฎาคม นี้ ที่โรงเรียนวัดอินทราวาส โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลดังกล่าว

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสหกรณ์ ซึ่งการที่นักเรียนรู้จักวิธีการทำบัญชีรับจ่าย จะได้ฝึกความละเอียด ถี่ถ้วน ความรอบคอบ ความเป็นระเบียบ และฝึกหัดทักษะทางคณิตศาสตร์ และสามารถจัดทำบัญชีรับจ่ายของตนเองและขยายผลไปสู่ครอบครัวต่อไป ส่วนกิจกรรมการบันทึกสรุปผลการประชุมสหกรณ์ เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักการเขียนบันทึก การสรุปรายงานและฝึกคัดลายมือด้วย และเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญของการจัดการเรียนรู้อาชีพที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ให้กับนักเรียน ที่เด็กจะสามารถทำกิจกรรมสหกรณ์เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการทำงานร่วมกันอย่างมีระบบและแบบแผน การร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย ออมทรัพย์ การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่าย และการบันทึกรายงานการประชุมประจำเดือน เป็นกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังลักษณะนิสัยความซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคีมีวินัย เป็นประชาธิปไตย และได้รู้จักการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมในอนาคต